

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /CNTY-QLDB

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2023

V/v phân khai vắc xin miễn nùí tiêm phòng
vụ Xuân năm 2023 (đợt 2)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Hợp, Quỳnh Phong, Quỳnh Châu,
Thanh Chương, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Thực hiện Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023; Công văn số 713/UBND-NN ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023.

Để kịp thời tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho ngành chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân khai vắc xin (*cấp không thu tiền*) tiêm phòng vụ Xuân năm 2023 (đợt 2) cho các huyện miền núi cụ thể như sau:

1. Phân khai vắc xin miễn nùí để triển khai tiêm phòng cho gia súc chăn nuôi nông hộ tại khu vực II, khu vực III theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (*phụ lục kèm theo*). Đề nghị UBND các huyện tổ chức triển khai một số nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2023. Phân khai và chịu trách nhiệm chỉ đạo sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng đối với số lượng vắc xin được cấp để thực hiện tiêm phòng cho gia súc chăn nuôi nông hộ.

- Đối với địa phương không thuộc khu vực được cấp, chủ động bố trí kinh phí hoặc chỉ đạo người chăn nuôi mua vắc xin để tiêm phòng đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn. Đặc biệt là các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm cho đàn gia súc theo Công văn số 713/UBND-NN ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2023 chung của toàn tỉnh Nghệ An từ 15/3-15/4. Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, có thể tổ chức tiêm phòng sớm hơn hoặc muộn hơn lịch chung của tỉnh, nhưng phải đảm bảo tiêm phòng vụ Thu cách vụ Xuân 5-6 tháng

- Thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng cấp huyện để kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện tiêm phòng tại cơ sở đúng đối tượng, nhanh gọn, hiệu quả, không lãng phí vắc xin.

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tiêm phòng an toàn, đúng tiến độ, tránh tình trạng hao hụt vắc xin.

- Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện (TTDVNN):

+ Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, cấp phát vắc xin cho các xã; hướng dẫn, giám sát công tác tiêm phòng đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả; thu gom vỏ lọ vắc xin để tiêu hủy; hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán theo quy định nộp về Chi cục Chăn nuôi và Thú y sau khi kết thúc tiêm phòng 10 ngày.

+ Đối với vắc xin cấp không thu tiền: Chi cục sẽ cấp phát vắc xin theo từng đợt để tránh tình trạng dư thừa. TTDVNN căn cứ nhu cầu, đăng ký nhận vắc xin qua đ/c Hoài - Phòng Quản lý dịch bệnh (điện thoại/Zalo 0911.422.326) theo tiến độ tiêm phòng thực tế trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu để vắc xin đã tiếp nhận bị dư thừa và bảo quản không đúng quy trình kỹ thuật.

+ Đối với vắc xin mua: Để thuận tiện trong cung ứng, phục vụ tiêm phòng kịp thời, TTDVNN huyện liên hệ đ/c Cao Ngọc - Phòng HC-TH (điện thoại/zalo 0988.845.669).

+ Tham mưu, đề xuất UBND huyện, thành phố, thị xã mua các loại thuốc chống sốc cấp phát cho các xã, phường, thị trấn xử lý kịp thời gia súc, gia cầm bị phản ứng do tiêm phòng, tránh để vật nuôi chết gây thiệt hại cho người chăn nuôi và mất niềm tin trong công tác tiêm phòng.

- Khi gia súc, gia cầm xảy ra phản ứng do tiêm phòng vắc xin phải báo cáo ngay cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo quy định. Yêu cầu chụp hình ảnh xác nhận vật nuôi bị chết, trọng lượng, vỏ lọ vắc xin và quy trình tiêu hủy gửi đ/c Lương - Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh (điện thoại/Zalo 0983.242.183). Đồng thời làm hồ sơ hỗ trợ rủi ro sau tiêm phòng, đối với vụ Xuân hoàn thành sau khi kết thúc tiêm phòng 30 ngày, đối với vụ Thu hoàn thành trước 15/12. Chi cục không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp báo cáo và hoàn thành hồ sơ hỗ trợ phản ứng sau tiêm phòng chậm thời gian quy định trên.

Căn cứ tổng đàn gia súc thực tế, tình hình dịch bệnh tại địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời có văn bản báo cáo công tác tiêm phòng và tình trạng sử dụng nguồn vắc xin được cấp để Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết, chỉ đạo kịp thời.

Định kỳ thứ 5 hàng tuần báo cáo tiến độ, khó khăn, tồn tại trong quá trình tiêm phòng gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y (bản mềm gửi qua phongdichtenghean@gmail.com; điện thoại: 0238.3800115).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị UBND các huyện được phân khai vắc xin quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục (để chỉ đạo);
- TTDVNN các huyện Q.Phong, Q.Châu, Q. Hợp, T.Dương, C.Cuông, T.Chương, K.Sơn (để th/hiện);
- Phòng HCTH, KTT, Thanh tra;
- Lưu VT, QLDB.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Ngô Đức Quỳnh